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รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ครั้งที่ 2/2565  
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 

***************** 
 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
จังหวัดนครราชสีมา 
1. นายภูมิสิทธิ์ วังคีร ี แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัด      

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ประธาน) 
2. นางกรคณา ลืออดุลย์   แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  
3. นายณรงชนนฐ์ ดีปู ่   แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา 
4. นางรัชนีกร พบบุญ   แทน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา  
5. นายศารุมภ์  โหม่งสูงเนิน  พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 
6. นางศรีรัตน์ นาคะวิโรจน์  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
7. นางชุติกาญจน์ เพียดขุนทด แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
8. นายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 1 
9. นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
10. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์  
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ) 
 
จังหวัดชัยภูมิ 
11. นายสมบัติ ไตรศักดิ์ แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
12. นายธนะสิทธิ์ ศรีคำภา  แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ 
13. นายศักดิ์ชัย เกษประทุม  รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดชัยภูม ิ
14. นางศิวาพร เรย์โนลด์ส  แทน พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ 
15. นางสาวพิกุล สันเต   แทน อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 
16. นางสาวนวพรรษ สกุลอนันท์  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
17. นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี  ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ 
18. นายรัฐการ ด่านกุล   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ/เลขาธิการ 
     สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
19. ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ/ 
     ประธานเขตพ้ืนที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
20. ดร.อานันท์ รองพล   แทน เลขาธิการเขตพ้ืนที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
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จังหวัดบุรีรัมย์ 
21. นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์  แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
22. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
23. นางสาวพิจิตร โกติรัมย์  เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 
24. นางสาวณุวภา มาขุมเหล็ก  พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ 
25. นางสมใจ ยาวะโนภาส  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
26. นายไพบูลย์ รองสูงเนิน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 
27. นายมนตรี ดำรงมงคลกิจ  แทน ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ 
28. นายภัทรวรรธน์ ธนไพศาลจิราธร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
29. นายบดินทร์ เรืองสุขศรีวงศ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
จังหวัดสุรินทร์ 
30. นายวีระชัย ประเสริฐโส  แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
31. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์  แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ 
32. นางสาวสร้อยเพชร ตันนิรัตนานนท์ แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์ 
33. นายสังวาล ผดาวัลย์   แทน พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ 
34. นางสาวฉัตรระวี ภาสตโรจน์  แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ 
35. นายพืชมงคล  เสนาจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  
36. นายวีระศักดิ์ พิษณุวงษ์  ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ 
37. นายชัยวัฒน ์วงศ์อารีย์สันติ  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 
38. นางสาวขวัญทวี ไทยยิ่ง  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ 
 
กรรมการผู้ไม่มาประชุม 
รายช่ือคณะกรรมการที่ไม่ร่วมเข้าประชุม 
1. ผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ท่ีปรึกษา) 
2. ประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย (ที่ปรึกษา) 
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ท่ีปรึกษา) 
4. ประธานเขตพ้ืนที่สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ท่ีปรึกษา) 
5. ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 
6. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 
7. นางสุดาใจ โล่ห์วนชิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ  
10. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (รองประธาน) 
11. เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 
12. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (รองประธาน) 
13. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเกตน์สิรี สมบูรณ์ศิลป์  รองผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา 
2. นายนพรัตน์ แก้วสิงห์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ 
3. นายวินัย ปรากฏมาก   ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
     สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
4. นางสาวอัจจยารักษ์ ดอนชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
     สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
5. นายชินวัฒน์ จันเกษม   นายด่านศุลกากรช่องจอม 
6. นายชูโต อุทัยวัฒน ์   วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ 
7. นางสาวนริศส ทวีชัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ 
8. นางสาวจุฑามาศ ทิมาวะผา  หอการค้าจังหวัดสุรินทร์ 
9. นางสาววรินทร์ บุญศิริ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ 
10. นางสาวโชติรส  มีอำนาจ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
11. นางสาวทองคำ รักวงษ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
12. นางสาวณัฐวรรณ ดีเจรญิ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน                              วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไข 

 ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 
2/2565 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาเป็นประธาน   
ในการประชุมครั้งนี้ได้ จึงได้มอบหมาย นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 1/2565) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
23 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารีชั ้น 1 ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

นางกรคณา ลืออดุลย์  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวัน  
ผู้แทน กลุ่มจังหวัดฯ พฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 รวม 48 หน้า หากกรรมการท่านใดเห็นว่ามีคำ

หรือข้อความใด    ที่คลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ไข/
ปรับปรุง ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และแจ้งฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบเพื่อปรับปรุง
แก้ไข ให้ถูกต้องต่อไป ซึ่งการประชุม กรอ.ดังกล่าว มีมติที่สำคัญ ดังนี้  

  1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ 18 พฤศจิกายน 2564  ณ โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช 
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา)  
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2. รับทราบ คำสั ่ง เรื ่องการแต่งตั ้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. รับทราบ เรื่อง กระทรวงมหาดไทยจัดทำโครงการขับเคลื่อนแผนงาน
บูรณาการ ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื ่อเสริมศักยภาพเศรษฐกิจภาค/      
กลุ่มจังหวัด ประจำปี 2565 ระดับผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 
2565 ที่ผ่านมาในการสัมมนาฯ มีการบรรยายพิเศษ จำนวน 5 เรื่อง (1) บรรยาย 
เรื่อง “กระบวนการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการที่มีโอกาส ได้รับการอนุมัติจากการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่” โดยนายไพศาล จตุรพิธพร 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศษฐกิจ 
กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน (2) บรรยาย 
เรื่อง “INDUSTRY 4.0” THE FUTURE INDUSTRY  โดยนายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ 
รองประธาน สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม  สภาอุตสาหกรรม        
แห่งประเทศไทย (3) บรรยาย เรื ่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทย หลังโควิด – 19”       
โดย รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธานที่
ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ (4) บรรยาย “Hybrid Organization 
โครงสร้างการทำงานใหม่ในรูปแบบ PPP (Public Private People)” โดย นายชย
ดิฐ หุตานุวัชร์ ประธานสถาบันทิวา (5) บรรยาย เรื่อง “ฟื้นเศรษฐกิจ พลิกวิกฤต 
ด้วยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดย นายสุรวัช อัครวรมาศ รองประธานสภาอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

4. รับทราบ รายงานผลความคืบหน้าของการเสนอขอรับสนับสนุนของ
คณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ตามที่ทั ้ง 4 จังหวัดรายงาน และให้ติดตาม   
การเสนอโครงการไปยังกระทรวงมหาดไทย                    

5. เห็นชอบ ข้อเสนอด้านนโยบายจำนวน 3 เรื ่อง (1) เรื ่อง งบประมาณ 
คุณภาพชีวิตของประชาชน (2) เรื่อง การพัฒนาเด็กเล็ก (3) เรื่อง การขาดแคลน 
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดไปพิจารณากำหนดเป็น
แนวทางนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต ต่อไป ตามที่ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดนครราชสีมานำเสนอ 

6. รับทราบ การประชาสัมพันธ์ คลิปวีดี โอ ของ โครงการยกระดับขีด
ความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม กิจกรรมหลัก การพัฒนาการตลาด
และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการตลาด  
เช ิงร ุกแบบกำหนดเป ้าหมายการท ่องเท ี ่ยว กล ุ ่มจ ังหว ัดนครช ัยบ ุร ินทร์
(Nakornchaiburin Influencer Fam Trip) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 1/2565) เม่ือวันพฤหัสบดีที่  
23 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารีชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
3.1 เรื ่อง ปรับปรุง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน  

เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 
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นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์      กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ปรับปรุงคำสั่ง 
ผู้แทน กลุ่มจังหวัด ฯ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
มีคำสั่ง ที่ 1899/2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง
การแบ่งงานภายใน และอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สำนัก
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด) มีผลทำให้ตำแหน่งของหัวหน้า      
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือหมดวาระลง กลุ่มจังหวัด ฯ     
จึงปรับปรุงคำสั่ง โดยยกเลิกตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในลำดับที ่ 1.2.40 นอกจากที่แก้ไขให้       
เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ เรื่อง ปรับปรุง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ

เอกชน   เพ ื ่ อแก ้ ไขป ัญหาทาง เศรษฐก ิจ  (กรอ . )  กล ุ ่ มจ ั งหว ั ดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

   
3.2 เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์     รูปแบบการจัดทำแผนเพื่อวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศได้มีการ 
ผู้แทน กลุ่มจังหวัดฯ  ปรับเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยมาตรา 65 ภายใต้หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ  

ได้กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั ่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 2 และ 3 
ตลอดจนการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องและบูรณาการ
กันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่
กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  

     ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 1 ทำหน้าที่เป็นกรอบทิศทางการ
พัฒนาประเทศในภาพใหญ่ที่ครอบคลุมการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาประเทศ
ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ด้วยกระบวนการ        
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

     โดยมีแผนระดับที ่  2 เป ็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดแนวทาง          
การขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ขณะที่แผนการปฏิรูปประเทศ
จะทำหน้าที่เป็นแผนที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน แก้ไขปัญหา อุปสรรคเร่งด่วนเชิง
โครงสร้าง กลไก หรือกฎระเบียบ เพื่อให้รากฐานการพัฒนาภายในประเทศ มีความ
เหมาะสม เท่าทันกับบริบทการพัฒนาที่ประเทศต้องการมุ่งเน้น โดยมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นแผนระบุทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา
ที่ประเทศควรให้ความสำคัญและมุ่งดำเนินการในระยะ 5 ปีของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

     แผนระดับที ่ 3 ซึ ่งเป็นแผนเชิงปฏิบัติที ่ระบุการดำเนินงานภายใต้
แผนงาน โครงการที่ความชัดเจนตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือที่จะสนับสนุน
การดำเนินงานของแผนระดับที่ 2 และยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
ไว้บนความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของแผนทุกระดับ 
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ผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เพ่ือให้กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งจะเป็น
ผู้ประสาน ส่งเสริม และขอรับสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ
และด้านอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง ของกลุ่มจังหวัดฯ  ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอสรุป     
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนพัฒนา       
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อนำไป
ประกอบการจัดทำข้อเสนอของ กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
ดังนี้ 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าสู่ฉบับที่ 13 ซึ่งมุ ่งเน้นการพัฒนา

ประเทศในประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูง โดยมี 5 เป้าหมายหลัก 5 ตัวชี้วัด  
1. การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริหารสู่เศรษฐกิจและฐาน

นวัตกรรม 
2. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ 
3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
4. การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
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เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระ
การพัฒนา (Agenda) ที่เอ้ือให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลาย
ภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่13 จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 ประการ 
เพ่ือสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทย
สู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” และการบรรลุเป้าหมายหลัก
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่13 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
 



8 
 

3.3 เรื่อง เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
(พ.ศ.2566 – 2570) 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์      ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
ผู้แทน กลุ่มจังหวัดฯ  อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต           
ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการ
แก้ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยง

พื ้นที ่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที ่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)      
เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับ
ประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและ
แนวระเบียงเศรษฐกิจ 

 
โดยมีเป้าหมายรวม/ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก     
เฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน 

2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง 
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แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ ่งสู ่ฐานเศรษฐกิจชีวภาพ       
ที่มีมูลค่าสูง 

2. บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองและกิจกรรม  
ทางเศรษฐกิจ 

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่นไปสู่มาตรฐานสากลเพ่ือสร้างเศรษฐกิจในชุมชน 
4. พัฒนาเมือง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน 

รวมท ั ้ งพ ื ้นท ี ่ ระเบ ียงเศรษฐก ิจพ ิ เศษภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือ  (NeEC-
Bioeconomy) ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาค 

5. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้
มาตรฐาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

6. ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยให้ได้มาตรฐานและแก้ปัญหา
ความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ เร ื ่อง เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออก       

เฉียงเหนือ (พ.ศ.2566 – 2570) 
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3.4 เรื่อง ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1     
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ประชุมทบทวน 
ผู้แทน กลุ่มจังหวัดฯ  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565 มีร่าง
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ดังนี้ 

     เป้าหมายการพัฒนา 
     “ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที ่ยว   

อารยธรรมขอม การค้าชายแดน และสังคมเป็นสุข” 
     Positioning 

1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร  พืชสมุนไพรและอาหารปลอดภัย      
ที่ได้มาตรฐาน 

2. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารย

ธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

                   ประเด็นการพฒันา 
๑. การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
๒. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และ

ผลิตภัณฑ์ไหม 
๓. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนา 
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด แบบปริมาณ

ลูกโซ่เพ่ิมข้ึน 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
3. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 
4. มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น 
5. สัดส่วนคนยากจนลดลง 

 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย /ประจำปี พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 2566-2570 
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด แบบ
ปริมาณลูกโซ่เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ)  
ฐานข้อมูลจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2562 = 
329,212 ล้านบาท 
 

3 3 3 3 3 3 
(ค่าเฉลี่ย 5 ปี) 

2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ) 
ฐานข้อมูลจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2563 (ชาวไทยและชาวต่างประเทศ) =  
16,926.02 ล้านบาท 
 

1 1.25 1.50 1.75 2.00 1.50 
(ค่าเฉลี่ย 5 ปี) 
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ตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย /ประจำปี พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 2566-2570 
3. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ) 
ฐานข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ 
ปี 2563 = 17,137.06 ล้านบาท 

5 5 5 5 5 5 
(ค่าเฉลี่ย 5 ปี) 

4.มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น(ร้อยละ) 
ฐานข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ปี 
2563 ศูนย์หม่อนไหมฯ =193.88 ล้านบาท สำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด =5,267.06 ลา้นบาท รวม 5,460.94 ล้านบาท 

1.00  1.25  1.50 1.75 2.00  1.50 
(ค่าเฉลี่ย 5 ปี) 

5. สัดส่วนคนยากจนลดลง (ร้อยละ) 
ฐานข้อมูลจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2562 = 
9.5  

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 1.50 
(ค่าเฉลี่ย 5 ปี) 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ เรื่อง ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

3.5 เร ื ่อง ต ิดตามความคืบหน้าของการเสนอขอร ับสนับสนุนของ
คณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565  

 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ ตามมติที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1   
ผู้แทน กลุ่มจังหวัดฯ  เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565   

ให ้ต ิดตามความคืบหน้าการเสนอโครงการที ่ย ังไม ่ม ีผลความคืบหน้า ไปยัง
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุป
โครงการ  ที่ยังไม่มีความคืบหน้าจากการเสนอขอรับสนับสนุนของคณะกรรมการ 
กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ จำนวน 3 โครงการ และได้แจ้งกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอ
ทราบและติดตามความคืบหน้าการเสนอขอรับการสนับสนุนของคณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื ่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)        
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้ 

 

โครงการ/รายการ 
พื้นที่/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/เสนอ 

ข้อเสนอที่ขอรับสนับสนุน รายละเอียดความคืบหน้า 

1. โครงการขอจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษนครราชสีมา 
(Special Economic 
Zones: SEZs) 
 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

- จังหวัดนครราชสีมา  
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 
ผู้อำนวยการสำนักงาน
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
คณะกรรมการส่งเริมการ
ลงทุน 

ขอเพ่ิมพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดนครราชสีมา 
(Special Economic Zone: 
SEZs)         ในประกาศของ
คณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน 

     - คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 
กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบ การกำหนดพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค และการขับเคลื่อน
การดำเนินงาน 5 ด้าน  โดยพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี 
และจังหวัดหนองคาย เป็นระเบียงเศรษฐกิจ   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ Northeastern 
Economic Corridor: NeEC – Bioeconomy 
เพ่ือพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพแห่งใหม่
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โครงการ/รายการ 
พื้นที่/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/เสนอ 

ข้อเสนอที่ขอรับสนับสนุน รายละเอียดความคืบหน้า 

- มติ กรอ. ครั้งท่ี 
1/2562 (ศุกร์ที่ 20 
ธันวาคม 2562) 

- เสนอส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง : 
กระทรวงมหาดไทย 

ของประเทศด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดห่วงโซ่
การผลิต 
   - คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ 
กำหนดพ้ืนที่และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ       
ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน  
และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
และกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นฝ่าย
เลขานุการ เร่งพิจารณากำหนดกิจการ
เป้าหมาย และสิทธิประโยชน์ รวมทั้ง
มาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและอำนวย
ความสะดวกการลงทุนให้ผู้ประกอบกิจการ
ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง 
และได้เห็นชอบให้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามองค์ประกอบของการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษใน 5 ด้าน ประกอบด้วย  
(1) การให้สิทธิประโยชน์และการอำนวย
ความสะดวกการลงทุน  
(2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
(3) การพัฒนาห่วงโซ่การผลิตและบริการ  
(4 )  การพ ัฒนาแรงงานและสน ับสนุน
ผู้ประกอบการ  และ  
(5) การวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
 - นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายรอง
นายกรัฐมนตรีที่กำกับเขตตรวจราชการ
กำกับการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจในแต่ละภาคตามองค์ประกอบ
ดังกล่าว โดยให้นำความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานมารายงานต่อ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) โดยเร็วต่อไป 
 - ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ประกอบด้วย  
(1) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษใน 4 ภาค มูลค่า
การลงทุนในปี 2564 จำนวน 118,637 
ล้านบาท มีการดำเนินโครงการสำคัญ      
ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
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โครงการ/รายการ 
พื้นที่/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/เสนอ 

ข้อเสนอที่ขอรับสนับสนุน รายละเอียดความคืบหน้า 

ยกระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใช้
ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์และ
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ และการส่งเสริม
และสนับสนุนด้านวิจัยและพัฒนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ  
(2) เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
10 แห่ง ได้แก่ จังหวัดตาก มุกดาหาร 
สระแก้ว ตราด สงขลา หนองคาย นราธิวาส 
เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี มูลค่า
การลงทุนรวม (ปี 2558 – เมษายน 
2565) จำนวน 36,882 ล้านบาท และ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ     
ด่านศุลกากรแล้วเสร็จประมาณ 89% 
- กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นว่า   
หากกลุ่มจังหวัดฯ มีความประสงค์จะจัดทำ
ข้อเสนอเพ่ิมเติม ให้จัดทำข้อมูลในแบบ  
กรอ.3 เสนอผ่านที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด
ฯ และเสนอมายังกระทรวงมหาดไทยมาอีก
ครั้ง  
 

2. โครงการพัฒนา
ท่าเรือบก (Korat Dry 
Port) 
 
 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
- มติ กรอ. ครั้งท่ี 
1/2564 (18 พ.ย. 
2564) 

- จังหวัดนครราชสีมา 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 
กระทรวงคมนาคม 
- เสนอส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง : 
กระทรวงมหาดไทย 

ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการศึกษาความ
เหมาะสมโครงการท่าเรือบก 

  ความคืบหน้าของการดำเนินงานในระดับ
จังหวัด ดังนี้ 
  - จังหวัดนครราชสีมาได้แต่งตั้งคณะทำงาน
ขับเคลื่อนพัฒนาท่าเรือบกนครราชสีมา 
(KORAT DRY PORT) 
     - คณะผู้บริหารจังหวัด (ภาครัฐ/เอกชน/
มทร.อีสาน) เข้าพบผู้บริหารการท่าเรือ วัน
พุธที่ 27 เมษายน 2565 ณ ที่ทำการการ
ท่าเรือ 
     - จังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงาน
ประสานงานและติดตามความคืบหน้าการ
พัฒนาท่าเรือบกนครราชสีมา (Korat Dry 
Port) 
     - จังหวัดนครราชสีมาได้จัดตั้งสถาบัน
เครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง (Logistics 
and Transportation) โดยมีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เป็น
ผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลพื้นฐานความพร้อม
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โครงการ/รายการ 
พื้นที่/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/เสนอ 

ข้อเสนอที่ขอรับสนับสนุน รายละเอียดความคืบหน้า 

เชิงประจักษ์ทุกด้านของจังหวัดนครราชสีมา
เพ่ือประชาสัมพันธ์และนำเสนอข้อมูลให้แก่
ประชาชนและผู้ประกอบการสายการ
เดินเรือได้รับทราบ และจัดทำกรอบ
ระยะเวลาและขั้นตอนการศึกษาความ
เหมาะสมในการดำเนินการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐกับเอกชน (Public-Private 
Partnership : PPP) เพ่ือเสนอผลการศึกษา
ต่อกระทรวงมหาดไทย  สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
และ ครม. พิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการ 
 

3. การขอจัดตั้งการ
ท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย 
สำนักงานชัยภูมิ  
 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
- มติ กรอ. ครั้งท่ี 
2/2563  

- จังหวัดชัยภูมิ 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :  
การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) 
- เสนอส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง : 
กระทรวงมหาดไทย 

ขอรับสนับสนุน สำนักงานการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) 
สำนักงานชัยภูมิ 

- กลุ่มจังหวัดฯ ได้ประสานไปยัง ททท. 
สำนักงานนครราชสีมา เพ่ือสอบถามเก่ียวกับ
การจัดตั้งสำนักงานที่จังหวัดชัยภูมิ และ 
ททท. ได้มีหนังสือตอบกลับแล้ว จะขอ
นำเสนอในวาระถัดไป 
 

 
นางธิดารัตน์ รอดอนันต์  โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Korat Dry Port) เรื่องของการลงทุนดำเนินการ 
ประธานสภา  ร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) มีกรอบเวลา 
อุตสาหกรรม จ.นม. หรือไม ่จะเสนอแล้วเสร็จเมื่อไหร่ และภาคเอกชนสามารถท่ีจะรับรู้แผนเหล่านี้ได้ 

เมื่อไหร่เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทราบโอกาส
ตรงนี้บ้าง 

 
นางกรคณา ลืออดุลย์  หากมีความก้าวหน้าจะแจ้งอีกครั้งค่ะ 
ผู้แทน กลุ่มจังหวัดฯ   

 
นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์ ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ แจ้งผลความคืบหน้า โครงการก่อสร้างด่านศุลกากร       
ผู้แทน จังหวัดสุรินทร์ ช่องจอมแห่งใหม ่ซึ่งได้เสนอเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคราวประชุม กรอ.  

ครั้งที่ 2/2562 มีความคืบหน้าดังนี้  
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดสุรินทร์ได้ประชุมเพื ่อหารือแนวทางที่

เหมาะสมในการผลักดันการดำเนินโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรช่องจอมแห่งใหม่ 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom meeting มีมติให้
จังหวัดสุรินทร์ แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี ่ยวข้องขึ้นใหม่ พร้อมเชิญหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง ที่มีอำนาจในการอนุมัติ/อนุญาตร่วมประชุมและลงพื้นที่
ตรวจสอบความเป็นไปได้ ซึ ่งได้ประชุมหารือและตรวจสอบพื ้นที ่เมื ่อวันที ่ 9 
กันยายน 2565 โดยลงพื้นที่ตรวจสอบความเป็นไปได้จำนวน 4 ตัวเลือก และ
มอบหมายสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ สำรวจความเห็นเพิ ่มเติมของหน่วยงานที่
เก ี ่ ยวข ้องต ่อการก ่อสร ้ างด ่านศ ุลกากรช ่องจอมแห ่งใหม ่  เพ ื ่อจ ัดส ่งให้
กระทรวงมหาดไทยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  

มติที่ประชุม   รับทราบ เรื่อง ติดตามความคืบหน้าของการเสนอขอรับสนับสนุนของ
คณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565  

 
3.6  เรื ่องความคืบหน้าการขอจัดตั ้ง การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) สำนักงานชัยภูมิ ดังนี้ 
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ได้รายงาน 
ผู้แทน กลุ่มจังหวัดฯ  ผลความคืบหน้าของการเสนอขอรับสนับสนุนของคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เรื่องความคืบหน้าการขอจัดตั้งการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชัยภูมิ  ขอเชิญผู ้แทน ททท. สำนักงาน
นครราชสีมาได้ชี้แจงค่ะ 
 

นางสาวเกตน์สิรี สมบูรณ์ศิลป์ ททท.มีนโยบายจัดตั้ง ททท. สำนักงานสาขาในประเทศเพ่ิมเติม โดยได้ 
รองผอ.ททท.นม. จัดตั ้งคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดตั ้ง ททท.สำนักงานสาขาใน

ประเทศ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ในการจัดตั้งสำนักงาน
สาขาในประเทศของ ททท. ที่ครอบคลุมปัจจัยอุปสงค์ – อุปทาน  ด้านการท่องเที่ยว 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ ได้นำผล
วิเคราะห์เสนอต่อที ่ประชุมคณะกรรมการ ททท. ครั ้งที ่ 9/2563 วันที ่ 25 
กันยายน 2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดตั้ง ททท.สำนักงานสาขาใน
ประเทศ จำนวน 6 แห่ง จาก 5 ภูมิภาค คือ 
 1. ภูมิภาคภาคเหนือ   จังหวัดพะเยา 
 2. ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร 
 3. ภูมิภาคภาคตะวันออก   จังหวัดสระแก้ว 
 4. ภูมิภาคภาคกลาง   จังหวัดสระบุรี 
 5. ภูมิภาคใต้    จังหวัดระนอง และจังหวัดพัทลุง 

ซึ ่ง ททท. ได้ดำเนินการเสนอขอการสนับสนุนด้านงบประมาณและ
อัตรากำลังจากสำนักงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นมาโดยยึดตาม
มติคณะกรรมการ ททท.ข้างต้น แต่ไม่รับจัดสรรทั้งด้านงบประมาณ และอัตรากำลัง 
(กรอบอัตรากำลังสำนักงานสาขาในประเทศที่จัดตั้งใหม่ สำนักงานละ 5 อัตรา 
แบ่งเป็นพนักงาน ททท. จำนวน 4 อัตรา และลูกจ้าง จำนวน 1 อัตรา) สำหรับ
ปีงบประมาณ 2566 ททท. ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอและไม่ได้รับการจัดสรร
อัตราพนักงานเพิ ่ม จึงไม่สามารถจัดตั ้งสำนักงานสาขาในประเทศได้ สำหรับ
ปีงบประมาณ 2567 ททท.อยู่ระหว่างการเสนอขอการสนับสนุนด้านงบประมาณ 
และอัตรากำลังเพ่ือจัดตั้ง ททท.สำนักงานสาขาในประเทศแล้ว โดยอ้างอิงผลตามมติ
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คณะกรรมการ ททท. ครั ้งที ่ 9/2563 เช่นเดิม (หากไม่มีการทบทวนผลการ
วิเคราะห์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ททท.ครั้งใหม่ ซึ่งจะมีผลยกเลิก
มติเดิม) อย่างไรก็ตามขอเรียนให้ท่านทราบว่า  คณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบการจัดตั้ง ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ ได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุการ
ดำเนินการทบทวนผลการวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ สำหรับปีงบประมาณ 2565  
ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการทบทวนผลวิเคราะห์ และแจ้งต่อคณะทำงานฯ         
เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 และอยู่ระหว่างเตรียมการประชุม
คณะทำงานฯ ในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป อนึ ่ง ขอเรียนให้ทราบว่า ททท.
สำนักงานนครราชสีมา ไม่มีสำนักงานสาขาอยู่ที่อำเภอปากช่องแต่อย่างใด  แต่เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยววิถีชุมชน ท่ามะปรางค์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี ผมทราบว่างบประมาณทาง ททท. มีขีดจำกัด แต่ก็ยังแปลกใจประเด็นของ 
ประธานหอการค้า ภาคใต้ที่ได้รับความเห็นชอบ ศักยภาพจังหวัดชัยภูมิสามารถสู้ได้ แต่เรายังไม่มี 
จังหวัดชัยภูมิ  ททท. สำนักงานชัยภูมิ ที่ท่านผู้แทน ททท.นม. ท่านให้เหตุผลว่าจำนวนนักท่องเที่ยว

 ยังไม่มากพอและรายได้จากการท่องเที ่ยวยังไม่มากพอ ซึ ่งมีความจำเป็นที ่ว่า
อยากจะได้ สำนักงาน ททท. มาจัดตั ้งที ่จังหวัดชัยภูมิ เพราะพื้นที ่ของจังหวัด
นครราชสีมานั้นมีขนาดพื้นที่ค่อนข้างใหญ่เท่ากับ 2 จังหวัด เมื่อพิจารณาจังหวัด
ชัยภูมิอ ีกจากจังหว ัดนครราชสีมาเดินทางมาอำเภอคอนสารจ ังหว ัดชัยภ ูมิ               
มีระยะทางกว่า 200 กว่ากิโลเมตร การดูแลไม่ทั่วถึงแน่นอนครับ จะเป็นไปได้ไหม
ช่วงระหว่างรอ การพิจารณางบประมาณ อยากจะให้ท่านตั้งสาขาที่ชัยภูมิไว้ก่อนได้
หรือไม่ รบกวนท่านปรึกษาส่วนกลางไว้ด้วย อย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 วัน ได้หรือไม่ครับ 
หากไม่มีที่ตั้งสำนักงาน ผมยินดีที่จัดหาสถานที่ให้ท่านครับ อยากจะฝากท่านด้วย
ครับเพราะทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิมีมากมายหลากหลาย เพียงเรายังขาด
ปัจจัยบางอย่างเท่านั้น ขอฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

 
นางสาวเกตน์สิรี สมบูรณ์ศิลป์ เดี๋ยวจะนำเรียน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน 
รองผอ.ททท.นม.  นครราชสีมา ตามท่ีท่านได้เสนอมานะคะ  
 
นางกรคณา ลืออดุลย์  ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าด้านต่างๆที่ได้เสนอโครงการมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้แทน กลุ่มจังหวัดฯ  การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท่าเรือบก ตลอดจนเรื่องการท่องเที่ยว รวมทั้งจังหวัด 

สุรินทร์รายงานมีความคืบหน้าของการตั้งด่านศุลกากร ท่านใดคิดว่าอยากจะเสนอ
ขอรับการสนับสนุน และผลักดันขับเคลื่อนโครงการในการพัฒนาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการท่องเที่ยวการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจก็ขอให้พิจารณาจัดทำข้อเสนอให้
สอดคล้องกับแผนทั้งสามระดับที่ทางเลขานุการได้แจ้ง  ให้ทราบว่าท่านจะมีการ
เสนอโครงการให้ร่วมคิดร่วมดำเนินการ มีท่านใดอยากเสนออะไรไหมคะหรือมี
ความเห็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเชิญได้เลยคะ 

 
นางธิดารัตน์ รอดอนันต์  ขอขอบคุณทีมยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ประธานสภา  ที่ได้แจ้งให้พวกเราทราบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
อุตสาหกรรม จ.นม. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.2566 – 2570)

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
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ฉบับทบทวนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดิฉันพิจารณาแล้วเห็นว่ามันไม่ครบ 
อย่างเช่นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 กล่าวถึงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานตลอดจนท่าเรือบก หรือเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจซึ่งอยู่ในกลุ่ม
โครงสร้างพื้นฐาน แต่ว่าไม่อยู่ในเป้าหมายการพัฒนา ทั้ง 4 ข้อ ประเด็นที่ 1 อยาก
ทราบว่าเมื่อยุทธศาสตร์ที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายการพัฒนาที่เขียนเอาไว้มันยังอยู่ใน
กรอบที่เราสามารถเสนอได้หรือไม่ หรือเราควรจะปรับคำพูดในเป้าหมายการพัฒนา
เพื่อให้มันสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประเด็นที่ 2 จังหวัด
ชัยภูมิถ้าจะรอ ททท.ส่วนกลางที่จะมาตั้งสำนักงานจะต้องผ่านการพิจารณาหลายๆ
อย่าง แต่ถ้าอยู่ในกรอบการพัฒนาในเรื่องการท่องเที่ยวสามารถของบประมาณของ
กลุ่มจังหวัดเพื่อเอามาใช้จ่ายในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้
หรือไม่ เพื่อให้กิจกรรมเกิดขึ้นได้เร็วก่อนที่จะมีสำนักงาน ประเด็นที่ 3 การพัฒนา
ขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร โดยคำว่าเกษตรอุตสาหกรรม              
กับอุสาหกรรมการเกษตรไม่เหมือนกัน ถ้าจะทำเกษตรอุตสาหกรรม จะทำพืชไร่     
พืชสวน พัฒนาอุตาหกรรมในแปลงเกษตรหรือไม่ ดิฉันก็ไม่ค่อยชัดเจนต้องการได้
คำอธิบายในเรื่องของประเด็นการพัฒนาในข้อที่ 1 ด้วยนะคะ 

    
นางกรคณา ลืออดุลย์  ที่ท่านถาม เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ผู้แทน กลุ่มจังหวัดฯ  (พ.ศ.2566 – 2570) หรือว่ากรอบแผนพัฒนากลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก       

เฉียงเหนือตอนล่าง 1 คะ 
 
นางธิดารัตน์ รอดอนันต์  ห้อข้อที่ 3.3 เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประธานสภา  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566 –  
อุตสาหกรรม จ.นม. 2570) ฉบับทบทวนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 
นางกรคณา ลืออดุลย์  ตอนที่เราได้กำหนดจัดประชุมแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
ผู้แทน กลุ่มจังหวัดฯ  เฉียงเหนือตอนล่าง 1  เราได้กำหนดจัดทำแผนซึ ่งตอนนั ้นยังอยู ่ในช่วงของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แต่พอในแผนที่ 13 ออกเม่ือ 1 
ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นการระดมความคิดและมีมติความคิดเห็นส่วนใหญ่ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงในแต่ละครั้งจะมีการผ่านการระดมความเห็นลงมติในการ
จัดทำแผนของกลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ไม่ว่าจะเป็น
แผนพัฒนาตลอดจนแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีในแต่ละครั ้ง ซึ ่งเราได้เชิญ
ภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัดทำแผนด้วย อันนี้ถ้าหากจะมีการขอปรับหรือขอเปลี่ยนก็
อยากจะให้ช่วยกันกำกับหรือทบทวน หรือกำหนดกรอบใหม่ในปี พ.ศ. 2567 
เพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหา ขอเรียนให้ทราบตามนี้นะคะ 

 
นางธิดารัตน์ รอดอนันต์  ท่านจะหมายถึงต้องรอปีถัดไปถึงจะสามารถปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง 
ประธานสภา   มุดหมายเราไม่สามารถแก้ในวันนี้ได้ใช่ไหมคะ 
อุตสาหกรรม จ.นม.  
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นางกรคณา ลืออดุลย์  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ.2566 - 
ผู้แทน กลุ่มจังหวัดฯ  2570) ฉบับทบทวนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ผ่านกระบวนการและได้ 

ลงมติเสียงส่วนใหญ่แล้วว่า จะปรับหรือไม่ปรับ ซึ ่งเราได้ร่วมกันคิดร่วมกันหา
แนวทาง 
 

นางธิดารัตน์ รอดอนันต์  ในวันนั้นมีคนที่ออกความเห็นและไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเราก็ได ้
ประธานสภา  ออกความเห็น ถ้าผ่านไปอีก 2 ปี งบประมาณก็จะผ่านไปอีก 2 ปีเวลาก็ล่วงเลยไป 
อุตสาหกรรม จ.นม. ทำให้ช้าไปอีก โครงการที่เราจะเสนอจะไม่สอดคล้องกับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
 
นางกรคณา ลืออดุลย์  คือเรามีกรอบและแนวทางและกำหนดการทำงานแนวทางดำเนินการ 
ผู้แทน กลุ่มจังหวัดฯ  ของปี พ.ศ. 2567 ซึ่งเราจะต้องส่งแผนภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 
   ซึ่งเราจะต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อยคือ 1 ปีงบประมาณ 
 
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์  คือข้อมูลที่เรานำเสนอท่านไปเป็นข้อมูลที่สรุปแล้วแต่เราจะมีรายละเอียด 
ผู้แทน กลุ่มจังหวัดฯ  ซึ่งได้แจ้งคุณธิดารัตน์ไปเมื่อการประชุมครั้งที่แล้วอยู่เหมือนกันนะคะ 
 
นางธิดารัตน์ รอดอนันต์  หมายความว่าเราสามารถดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ประธานสภา  และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ได้เลยใช่ไหมคะ แม้ว่าเนื้อหาจะไม่สอดคล้องกับ  
อุตสาหกรรม จ.นม. แผนหรือไม่ก็ตาม 
 
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์  เราจะมีแบบฟอร์มที่ให้ท่านได้ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนด  
ผู้แทน กลุ่มจังหวัดฯ  ในส่วนที่คุณธิดารัตน์เป็นกังวลอยู่คือด้านเกษตรอุตสาหกรรมเป็นหลักด้วยใช่หรือไม่

คะ 
 
นางธิดารัตน์ รอดอนันต์  จริงๆแล้วมีอยู่หลายประเด็นเลยนะคะเมื่ออ่านจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ประธานสภา  และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แล้ว อย่างการพัฒนาคน ก็ต้องพัฒนารูปแบบที่ม ี
อุตสาหกรรม จ.นม. เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในส่วนของเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชิงสุขภาพ 

ซึ่งทางกลุ่มจังหวัดฯ ได้แจ้งมาว่าได้ทำแบบกว้างๆไว้ และเราสามารถทำได้กว้าง
มากกว่านี้ 

 
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์  คือเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เราได้มีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือ 
ผู้แทน กลุ่มจังหวัดฯ  รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมี
รายละเอียดที่อยากจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งนะคะ อย่างด้านการท่องเที่ยว เราก็
ได้ระดมความคิดและได้สรุปมาเป็นแนวทางการพัฒนา การท่องเที่ยวไม่ได้พูดถึง
เพียงแค่ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม ก็จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กีฬา 
เชิงสุขภาพ เชิงวัฒนธรรมประเพณี เชิงศาสนาและความเชื่อ การบูรณาการด้านการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีถัดไป Next Normal  
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ตลอดจนเราได้จัดทำข้อมูลแบบห่วงโซ่คุณค่า  Value Chain ที่มีแผนงาน
โครงการไว้ด้วยนะคะ ยกตัวอย่างเช่นด้านการท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หากผู้เสนอโครงการไม่รู้ว่าจะนำโครงการของท่านให้อยู่ภายใต้อะไร ท่าน
สามารถดูตรงนี ้ได้นะคะ ซึ ่งจะมีภาคเอกชนช่วยกันคิดโครงการด้วยนะคะคือ
โครงการขับเคลื ่อนชุมชนท่องเที ่ยวด้วย Soft Power และกิจกรรมส่งเสริมการ
ท ่องเท ี ่ยวเช ิงส ุขภาพ Health & Wellness Tourism ในส ่วนการท ่องเท ี ่ยว        
อารยธรรมก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะคะ และยังมีในส่วนเรื ่องของการส่งเสริมกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Street Art หรือการจัดงานต่างๆของนครชัยบุรินทร์ 
Creative Food เหมือนกับยกระดับร้านอาหาร ซึ่งในหัวข้อ ประเด็นการพัฒนา : 
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ไหม ตรงนี้
เราได้จับทำขึ้นมาเพื่อที่จะเสนอโครงการสามารถที่จะทำให้เกิดการสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาต่างๆได้ หากเราต้องมาเขียนให้ช ัดเจน ก็อาจจะมีหลาย
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ยุทธศาสตร์เกินไป ซึ่งตรงนี้เราพยายามทำให้ครอบคลุมให้เป็นภาพกว้างไว้ เพื่อที่  
ทุกท่านจะสามารถนำโครงการของท่านมาเสนอและทำให้สอดคล้อง กับตรงนั้นได้ 
ยกตัวอย่างด้านการค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยว การค้า

ชายแดน และผลิตภัณฑ์ไหม ซึ ่งในวันนั ้นก็จะมีในส่วนของภาคเอกชนและ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ช่วยกันคิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น Single Big Data และทาง  
ส่วนราชการได้ช่วยกันระดมความคิดจนได้แนวทางการพัฒนาออกมา ถ้าอธิบาย
แบบนี้คุณธิดารัตน์ พอจะเข้าใจไหมคะ 

 
นางธิดารัตน์ รอดอนันต์  พอจะเข้าใจค่ะไม่แน่ใจว่าจะบรรยายอย่างไรต้องใช้เวลาในการพูด 
ประธานสภา   
อุตสาหกรรม จ.นม.  
 
นางกรคณา ลืออดุลย์  คือคุณธิดารัตน์ ความหมายจะบอกว่าหากจะเสนอโครงการอะไร 
ผู้แทน กลุ่มจังหวัดฯ  จะสามารถสอดคล้องกับแนวทางหรือว่ากรอบในเรื่องอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ 
   คุณธิดารัตน์อยากจะเสนอโครงการเก่ียวกับอะไรคะ 
 
นางธิดารัตน์ รอดอนันต์  ถ้าเราดูตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และ 
ประธานสภา  แผนพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่เป็น 
อุตสาหกรรม จ.นม. แนวทาง เราจะมีอีกหลายโครงการและเป็นโครงการที่จะทำให้เพ่ิมมูลค่าและ 

เพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจได้มาก คงจะมีหลายโครงการสำหรับหลายๆหน่วยงาน
เพียงแต่ว่าเท่าที่ได้อ่านก็ดูมีความทันสมัยดีนะคะ จึงอยากจะขอมาอ่านว่ามีโครงการ
อะไรบ้าง อย่างเช่นเรื่องของการค้าชายแดน ประเทศไทยก็มีทั้งนำเข้าและส่งออกแต่
การที่เราจะมีรายได้มากๆ เราน่าจะไปขายประเทศที่เค้ามีรายได้ดีมากกว่า ประเทศ
ที่มีกำลังซื้อ การค้าชายแดนปรกติเราก็จะนำเข้าวัตถุดิบเพื ่อมาผลิตสินค้าและ
ส่งออกไปยัง EEC และส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย จึงอยากจะให้มีการตีความที่
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ชัดเจน หรือโครงการในอนาคต ตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้มากขึ้น 
เราคงไม่ต้องพูดถึงโครงการในวันนี ้นะคะ เพราะว่าคงจะต้องไปมี work shop       
อีกครั้งหนึ่ง เพียงแต่ในแนวทางของนโยบายเพื่อที่จะให้คนที่เขียนโครงการจะได้
เขียนให้สอดคล้องกัน ที่ยังเป็นประเด็นอยู่นิดหน่อยค่ะ 

 
นางกรคณา ลืออดุลย์  ก็ไม่เป็นไรคะเดี๋ยวเราค่อยๆช่วยกันคิดแก้ไขปรึกษาหารือกันในส่วนที่คิดว่า 
ผู้แทน กลุ่มจังหวัดฯ  จะทำที่จะร่วมกับหน่วยงานใดบ้างโดยใช้กรอบที่กลุ่มจังหวัดหวัดฯได้แจ้งให้ทราบ 

ท่านใดมีอะไร หรือประเด็นอะไรที่จะเพ่ิมเติมไหม หรือเรื่องที่อยากจะให้ให้ที่ประชุม
รับทราบเชิญเลยนะคะ 

 
นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี ผมมีเรื่องอยากจะฝาก กรอ.กลุ่มจังหวัดฯไว้เรื่องถนนสาย 201 ถ้าขับรถ 
ประธานหอการค้า มาทางถนนมิตรภาพที่จะเข้ามาทางด่านขุนทดก่อนที่จะขึ้น MOTORWAY เลยมา 
จังหวัดชัยภูมิ  ทั้งทางไปและทางกลับประมาณ 15 กิโลเมตรได้ ถนนมีสถาพพังมากๆ ผมไม่รู้ว่า

เป็นหน่วยงานไหนของกรมที่รับผิดชอบแล้วหลุมนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับ นี้เป็นหลุม       
ขนาดใหญ่มากเลยนะครับ คนชัยภูมิ คนเมืองเลย คนด่านขุนทดที่จะเข้า กทม. ต้อง
ใช้เส้นทางนี้ทั้งนั้น อดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ท่านวิเชียร จันทร
โณทัย ผมได้นำเรียนเรื่องนี้ไปแล้วครั้งนึงและได้มีการมาซ่อมแล้ว แต่ซ่อมแป๊บเดยีว
ก็พังอีก แต่ตอนนี้สาหัสกว่าเดิมมาก จึงอยากจะเรียนให้ที ่ประชุม กรอ.ไว้ ให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบมาช่วยตรวจสอบนิดนึงเพราะว่ามีงบประมาณอะไรต้องมา
ผ่านตรงนี้นิดนึงเราก็ยินดีที่จะช่วยแต่จริงๆแล้วเป็นพ้ืนทีจ่ังหวัดนครราชสีมา 

 
นางกรคณา ลืออดุลย์  ท่าน ผอ.ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาพอจะทราบไหมคะว่าถนนสายนี้ 
ผู้แทน กลุ่มจังหวัดฯ  อยู่ในความรับผิดชอบของใคร 
 
นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี ถนนสาย 201 จะเป็นเส้นของแขวงทางหลวงแต่ผมไม่แน่ใจว่าแขวงไหนไม่ 
ประธานหอการค้า รู้ว่าแขวงสีคิ้วหรือด่านขุนทด เพราะไม่ใช่ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งแขวงทางหลวง
ชัยภูมิจะเริ่มแยก 
จังหวัดชัยภูมิ  หนองบัวโคกถึงแยกอำเภอสามหมอที่อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อสักครู่ผมดู

ในGoogle เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นด่านขุนทดหรือไม่ อันนี้ไม่แน่ใจผมต้อง
รบกวนให้จังหวัดนครราชสีมาช่วยตรวจสอบครับ 

 
นางกรคณา ลืออดุลย์  เรื่องนี้จะนำเรื่องนี้ให้จังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบอีกครั้งขอบคุณค่ะ 
ผู้แทน กลุ่มจังหวัดฯ   
 
นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี ผมขอรบกวนท่านหัวหน้าแจ้งความคืบหน้าให้ผมด้วยนะครับ 
ประธานหอการค้า  
จังหวัดชัยภูมิ  
 
นางธิดารัตน์ รอดอนันต์  จริงๆยังมีอีกเรื่องนะคะขอพูดแทนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ เราเคยคุยกันใน 
ประธานสภา  สภาอุตสาหกรรม เคยคุยกันเรื่องขนส่งทางรถไฟและท่ีโคราชมีContainer yard 
อุตสาหกรรม จ.นม. แล้ว ก็จะทำให้การขนส่งทางรถไฟสำหรับโรงงานที่อยู่ในเส้นทางขนส่งทางรถไฟหาก 
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ระยะทางไม่ไกลก็จะประหยัดค่าขนส่ง และได้ปรึกษากับคุณชูว ิตรที ่บุร ีร ัมย์               
ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะ ท่านก็เห็นด้วยนะคะ              
แต่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ยังไม่มี CY (CONTAINER YARD) แต่อยากให้ทางจังหวัดบุรีรัมย์
เป็นผู้เสนอเองว่าถ้าเราสามารถมี CY ที่มีรถไฟรางคู่ผ่านก็จะทำให้ประหยัดต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์ (Logistics) ของภาคอุตสาหกรรมลงไปได้ขอบคุณค่ะ 
 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์  เราเคยมีมติที่ประชุมตกลงกันไว้ว่าหากจะมีข้อเสนอให้ศึกษาหาข้อมูลและ 
ผู้แทน กลุ่มจังหวัดฯ   จัดทำข้อมูลลงในแบบฟอร์ม กรอ 3. ที่เราได้แจกไปเมื่อคราวก่อน และนำเข้าที่ 

ประชุม กรอ. จังหวัดก่อน ทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนได้รับทราบไปแล้ว มีบางท่าน
อยากจะเสนอใน กรอ. ก่อน ให้ท่านประชุมกันก่อนเพ่ือจัดทำข้อมูลเพ่ือที่จะหาหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก่อน ตรงนี้จึงอยากจะให้ทุกท่านทราบ และหากท่านใดมีข้อเสนอก็ให้จัดทำ
ข้อมูลให้กับทางกลุ่มจังหวัดก่อนล่วงหน้านะคะ เพราะถ้าท่านมาพูดในที่ประชุมโดยตรง
ในที่ประชุมเลยอาจจะไม่มีข้อมูลที่จะนำไปเสนอเพ่ือพิจารณาต่อ กรอ.ส่วนกลางได้ 
อาจจะเป็นเพียงเพ่ือการรับฟังเพ่ือรับทราบและต้องหาข้อมูลเพ่ือประสานกันต่อไป 

 
นายณรงชนนฐ์ ดีปู่  ขออนุญาตครับ กระผม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือ 
ผู้แทน จังหวัดนครราชสีมา การพัฒนาจังหวัด ผมขอตอบในส่วนของจังหวัดชัยภูมิที่ท่านนายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี 

ได้สอบถามไว้เมื่อสักครูนี้นะครับผม ได้ประสานงานกับ แขวงทางหลวงนครราชสีมา 
ที่ 2 ระยะทางท่ีเสียหายอยู่ประมาณ 6 กิโลเมตร สาเหตุเกิดจากน้ำท่วมที่ผ่านมานะ
ครับ ข้อเท็จจริงมีทั้งหมด 11 จุด ครับ ซึง่ตอนนี้เราได้งบประมาณมาซ่อมแล้ว 4 จุด
ส่วนที่เหลือเรากำลังจะเร่งดำเนินการต่อไป ซึ่งเราจะแจ้งของบประมาณจากกรม   
ทางหลวงมาเพ่ือขออนุมัติเราดำเนินการต่อไปเรียนมาให้ทราบเบื้องต้น 

 
นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี ผมขอขอบคุณมากครับ ที่ท่านแจ้งมาเมื่อสักครู ่คนชัยภูมิ เมื่อยามกลางคืน 
ประธานหอการค้า เจอหลุมที่มันใหญ่ๆ แล้วขับรถลงไปเต็มๆ ทำให้ยางระเบิดได้นะครับ  
จังหวัดชัยภูมิ ผมต้องการให้ทางแขวงได้ปรับปรุงเรื่องนี้ หากท่านซ่อมแซมจากหลุมลึกๆเป็นหลุม

ตื้นๆหน่อย เพราะว่ามันลึกจริงๆ รถเล็กขบัมาจะตกลงอย่างแรง ผมยังโชคดีท่ีเป็นรถ
สูงเลยยังไม่ถึงข้ันนั้น เพราะมาขับกลางคืนมองไม่เห็นเลย ขอบพระคุณครับ 

 
นางกรคณา ลืออดุลย์  เดี๋ยวเรื่องนี้ทางจังหวัดนครราชสีมาจะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปนะคะ 
ผู้แทน กลุ่มจังหวัดฯ  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ เรื่อง ความคืบหน้าการขอจัดตั้ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) สำนักงานชัยภูมิ  
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 ร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการร ่วมภาครัฐและเอกชน         

เพื ่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ ่มจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2566 
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นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยให้มีการจัด 
ผู้แทน กลุ่มจังหวัดฯ  ประชุมอย่างน้อย 1 - 2 เดือน/ครั้ง กลุ่มจังหวัดได้ร่างปฏิทินการประชุม 

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื ่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด/        
กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

 
คร้ังท่ี วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที ่ หมายเหตุ 

2/2565 24 พฤศจิกายน 2565 14.00 – 16.30 ห้องประชุมท้าวสุรนารี  
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 

 

1/2566 19 มกราคม 2566 13.30 – 16.30 ห้องประชุมท้าวสุรนารี  
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 

 

2/2566 16 มีนาคม 2566 13.30 – 16.30 ห้องประชุมท้าวสุรนารี  
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 

 

3/2566 18 พฤษภาคม 2566 13.30 – 16.30 ห้องประชุมท้าวสุรนารี  
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 

 

4/2566 20 กรกฎาคม 2566 13.30 – 16.30 ห้องประชุมท้าวสุรนารี  
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 

 

5/2566 7 กันยายน 2566 13.30 – 16.30 ห้องประชุมท้าวสุรนารี  
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 

 

 

    ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ ร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน         

เพื ่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ ่มจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2566 

 
   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ  ผมขอเรียนประชาสัมพันธ์การเปิดด่านการค้าจุดผ่อนปรนช่องทางสายตะกู 
หน.สนจ.บร. ของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ปิดทำการในช่วงโควิดเมื่อ 24 มีนาคม 2563 ณ ปัจจุบัน

จังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดทำการเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา
โดยมีการเปิดให้ผ่านเข้าออกเป็นเวลา 8.00 – 15.00 สัปดาห์ละ 5 วัน ในวันพุธ 
– วันอาทิตย์ ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าอยู่ในธรรมดาผ่านเข้าออก 
เฉพาะคนในพ้ืนที่ ส่วนเรื่องของการค้าสามารถไปทำ ซึ่งด่านศุลการสามารถเข้าออก
ผ่านทางช่องทางสายตะกูได้ประชาสัมพันธ์ ท่านผู้ประกอบการหรือท่านผู้สนใจใน
กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับทราบนะครับ และ 

 
นางกรคณา ลืออดุลย์  ขอเชิญมาเท่ียวงานเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครั้งที่ 15 วันที่ 24-28 
ผู้แทน กลุ่มจังหวัดฯ  พ.ย. 65 ที่จะถึงนี้ ณ ลานไทมุง ตลาดเซฟวัน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ คณะผู้ทำงานฯ 

ได้พัฒนาและสร้างสรรค์การจัดงานขึ้นทุกปี ขอเชิญมาร่วมสนุกกันอย่างเต็มที่ และ
เชิญชวนคนต่างจังหวัดเข้ามาเที่ยวงานเทศกาลอาหารย่างที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน  
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นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี วันที่ 18 ธันวาคม 2565 มีกิจกรรมชัยภูมิฮาล์ฟมาราธอน 2022 ทำด้วยใจ ให้ด้วย
วิ่ง ประธานหอการค้า รายได้เป็นภาคเอกชนชัยภูมิ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม รายได้มอบให้โรงพยาบาล 
จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา : 08.30 - 20.00 น. สถานที่ : บริเวณ

หน้าศาลากลางหลังเก่า วันอาทิตย์ 18 ธันวาคม 2565 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 
05:30 ปล่อยตัวนักวิ่ง ฮาล์ฟมาราธอน 21 กม.05:40 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง มินิ
มาราธอน 10.5 กม. 06:00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งฟันรัน 5 กม.  
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วันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2565 จังหวัดชัยภูมิ “เทศกาลปิ้งย่างชัยภูมิ”    
ณ ลานจอดรถศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จังหวัดชัยภูมิ จัดโดยหอการค้าชัยภูมิ 
และวันที่ 12 - 20 มกราคม 2565 งานกาชาดและงานฉลองอนุเสาวรีย์เจ้าพ่อ
พญาแล หลังจากที่เราไม่ได้มาจัดมา 2 ปี เลยอยากจะเรียนเชิญทุกท่านและช่วย
ประชาสัมพันธ์อีกครั้ง และผมขอพูดในระเบียบวาระที่ 4 เพิ่มเติมด้วยนะครับว่า   
ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้จัดประชุมที ่สามารถมาพบปะกันจริงๆที ่ไม่ใช่ออนไลน์ 
เพราะว่าตอนนี้การระบาดของโรคโควิดก็ลดลงแล้ว หรืออยากจะเปลี่ยนเวียนมา
ประชุมให้ครบทุกจังหวัดก็ได้ครับ ครั้งหน้าเริ่มที่จังหวัดชัยภูมิก็ได้นะครับเรายินดี
ต้อนรับ ผมก็อยากจะเจอท่านสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาเลยจะได้เจอกัน
ด้วยครับ 

 
นางธิดารัตน์ รอดอนันต์  วันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2565 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา  
ประธานสภา  ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานอุตสาหกรรมและอีกหลาย 
อุตสาหกรรม จ.นม. หน่วยงานด้วยกัน “Agro FEX 2022” โคราช งานแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปและ

อาหารใหญ่ส ุดภาคอีสาน โดยว ันด ังกล ่าวม ีท ่าน จ ุร ินทร ์  ล ักษณว ิศ ิษฏ์                   
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน งาน Agro FEX 
เป็นงานจัดแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งของโลก 
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(ลงช่ือ)                                         ผู้จดบันทึก 
 
             (นางสาวณัฐวรรณ  ดีเจริญ) 
       เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

(ลงช่ือ)                                                ผู้ตรวจรายงาน ฯ 
 
             (นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรตัน์) 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

โดยงานแสดงสินค้า Agro FEX 2022 ถือเป็นการยกระดับงานปีที่ 2 ซึ่งที่ผ่านมา
ให้เป็นงานแสดงสินค้าที ่นำเสนอศักยภาพของกลุ ่มสินค้าอุตสาหกรรมด้าน
การเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหาร ที่เน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ตอลดห่วงโซ่อุปทาน หรือ BCG เน้นเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทีเส็บให้การสนับสนุน
งบประมาณก่อให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ Matching Program (การเจรจาจับคู่
ทางการค้า) ตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขาย Business Matching ด้วยนะคะ 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ การประชาสัมพันธ์งานเทศกาลทั้งภารัฐและเอกชน 
 
เลิกประชุม   17.30 น. 
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